



Thông tin chung về cơ sở giáo dục

1. Tên cơ sở giáo dục:

Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương (Primary School Thanh Xuong No.2)

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Đội 4 xã Thanh Xương - huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên.

Điện thoại: 0215953769

Địa chỉ thư điện tử: thanhxuong2@gmail.com

Trang thông tin điện tử: <http://thso2thanhxuong.huyendienbien.edu.vn/>,

Trang Fanpage <https://www.facebook.com/truongtieuhocso2thanhxuong>

3. Loại hình của cơ sở giáo dục: Công lập

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.

Sứ mạng: Với phương châm xây dựng trường trở thành “NGÔI TRƯỜNG CỦA ƯỚC MƠ VÀ LÒNG NHÂN ÁI”, trường TH số 2 xã Thanh Xương chú trọng vào việc giúp học sinh và mỗi thành viên nhà trường phát huy tối đa điểm mạnh bản thân trong môi trường an toàn, tôn trọng, yêu thương và sáng tạo.

Tầm nhìn: Xây dựng và phát triển để trở thành một trường tiểu học chất lượng cao của huyện Điện Biên, Giúp học sinh và mỗi thành viên nhà trường được phát huy tối đa điểm mạnh bản thân trong môi trường an toàn, tôn trọng, yêu thương và sáng tạo.

Mục tiêu: Mọi thành viên của nhà trường đều hướng tới xây dựng Trường TH số 2 xã Thanh Xương trở thành một nhà trường chất lượng cao. Trong đó các em học sinh được phát triển toàn diện: trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, tăng cường năng lực tư duy, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Đồng thời, Nhà trường cũng chú trọng giáo dục lòng nhân ái, tăng cường ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu phát triển chung và hội nhập quốc tế.

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.

Trường Tiểu học Số 2 xã Thanh Xương được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 2001 theo Quyết định số 1012/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tỉnh Lai Châu. Nhà trường được tách ra từ Trường phổ thông Cơ sở xã Thanh Xương. Là một trường có bề dày về thành tích dạy và học cũng như các hoạt động khác. Trong những năm qua, nhà trường đã khẳng định được vị thế của mình trong phong trào giáo dục và đào tạo chung của các trường trong huyện, là địa chỉ đáng tin cậy về chất lượng giáo dục. Đã có nhiều thầy cô đạt giải cao trong các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện; Cán bộ quản lý được đánh

giá có nghiệp vụ quản lý vững vàng. Chất lượng học sinh có sự chuyển biến rõ nét qua từng năm học. Trường luôn là trường có chất đứng trong top đầu của huyện, được các cấp đánh giá cao và ghi nhận.

Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng khá đầy đủ các yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới. Trường có khuôn viên, khu nhà vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, sân bãi của trường đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục. Thư viện, thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy - học của giáo viên và học sinh đầy đủ; có phòng học Tin học đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Phòng truyền thống có trưng bày các hình ảnh minh họa sinh động, cụ thể quá trình phát triển của nhà trường qua các thời kỳ.

Thực hiện cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trường Tiểu học Số 2 xã Thanh Xương đã quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ. Cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp quản lý và dạy học, đổi mới việc kiểm tra, đánh giá học sinh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, làm tốt công tác truyền thông, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Trường Tiểu học Số 2 xã Thanh Xương tự đánh giá chất lượng nhà trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục để cha mẹ học sinh yên tâm khi cho con em mình đến học tại trường. Qua tự đánh giá chất lượng nhà trường sẽ biết mình đang ở cấp độ nào? Uy tín của nhà trường với cha mẹ học sinh, với địa phương, với nhân dân, với ngành GD&ĐT đến đâu? Từ đó biết rõ thực trạng của nhà trường để có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của phòng Giáo dục và Đào tạo, cùng với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các thế hệ học sinh. Năm học 2017-2018 nhà trường đạt danh hiệu Tập thể LĐXS được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020-2021 nhà trường luôn được UBND tỉnh Điện Biên tặng thưởng danh hiệu tập thể LĐXS; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua. Công tác phổ cập giáo dục luôn được nhà trường quan tâm, phối hợp nhịp nhàng với các cấp học. Do đó toàn xã đã đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3; Xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2. Tháng 11 năm 2021 trường được UBND Tỉnh công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1. Chi bộ nhà trường liên tục đạt Chi bộ “Trong sạch vững

mand hoặc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được Đảng ủy xã Thanh Xương tặng giấy khen nhiều năm.

6. Thông tin người đại diện pháp luật:

Họ và tên: Đỗ Thị Thọ

Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ nơi làm việc: Trường TH số 2 xã Thanh Xương

Số điện thoại: 0932397277

Địa chỉ thư điện tử: thochuyenmon@gmail.com